

Cải tiến cách dạy và học tại các lớp TẬP HUẤN ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ KINH NGHIỆM TỪ QUẢNG NINH

■TRƯƠNG QUỐC NHƯNG (*)

Từ ngày 6/9 đến 24/10/2006, được sự giúp đỡ của Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Sở Nội vụ cùng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức bốn lớp học với gần 400 học viên là Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn. Học viện đã cử đội ngũ cán bộ, giảng viên về giảng dạy tại tỉnh. Học viên được trang bị những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước; phương pháp và kỹ năng quản lý, điều hành nhằm nâng cao năng lực của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao trong quá trình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở hết sức quan trọng nhưng lâu nay, Chính phủ, Bộ Nội vụ chỉ giao cho địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chưa có lớp nào do Bộ Nội vụ hoặc Học viện Hành chính Quốc gia đứng ra chỉ đạo, biên soạn tài liệu và trực tiếp giảng dạy. Vì vậy, số lượng cán bộ chính quyền cơ sở được đi học, đào tạo, bồi dưỡng như lớp học nói trên không nhiều hoặc có đi học chỉ được học các giáo trình cũ dẫn đến tình trạng trình độ mai một, cán bộ cơ sở thường làm việc theo kinh nghiệm, làm hạn chế công tác, chậm triển khai thực hiện chính sách của Đảng, thi hành Pháp luật của Nhà nước ở Trung ương, tỉnh, huyện, thị xã, thành phố mà ngay ở cả cấp chính quyền cơ sở cũng cần phải quan tâm tổ chức mở các lớp học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ không những đối với các đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và cả các đồng chí giữ các chức vụ chủ chốt khác ở cơ sở như Bí thư, Phó Bí thư, thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân...), Phó Chủ

tịch HĐND, UBND, Ủy viên UBND cũng cần lần lượt được đào tạo cơ bản. Có như vậy sự chỉ đạo công tác nói chung và tham gia việc giám sát của các cấp, các ngành; nhất là hoạt động giám sát của HĐND đối với hoạt động điều hành của UBND cũng như việc chấp hành pháp luật trên địa bàn cấp xã.

Với tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài, xin nêu một số ý kiến trao đổi như sau:

- Với Bộ Nội vụ: nên chỉ đạo Vụ Đào tạo và Học viện Hành chính Quốc gia biên soạn tài liệu ngắn gọn, chi tiết, thiết thực hơn (Thí dụ: chuyên đề hoạt động điều hành của HĐND 4 ngày nên chắt rút ngắn khoảng 1, 5 đến 2 ngày vì chuyên đề này Luật Tổ chức HĐND và UBND đã nói rõ về chức năng hoạt động của HĐND và UBND; nếu có nên đi sâu vào những kinh nghiệm điều hành hoạt động của HĐND và UBND. Đồng thời thêm vào nội dung của khoá học chuyên đề "công tác văn phòng - thống kê của chính quyền cấp xã" vì đối với cán bộ chính quyền cơ sở công tác này còn yếu và chưa có kinh nghiệm). Nếu mở rộng đào tạo cho các đối tượng kể trên, nên giao cho Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ giảng viên của các trường bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, thành phố và hỗ trợ kinh phí. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ giao cho Sở Nội vụ cùng các trường bồi dưỡng cán bộ các tỉnh, thành phố tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở.

Đối với Học viện Hành chính Quốc gia: Phát huy phương pháp giảng dạy như các khoá học vừa qua là bố trí theo từng nhóm. Giảng viên ra các tình huống để cùng thảo luận (chúng tôi gọi nôm na là phương pháp truy, trao trực tiếp, gây không khí giữa người học và người giảng gần gũi, thoải mái, thông cảm nên tiếp thu bài học nhanh hơn). Với kinh nghiệm này, Học viện Hành chính Quốc gia sớm phổ biến và tập huấn cho các trường đào tạo, bồi dưỡng của các tỉnh, thành phố; mặt khác sớm chấm dứt cảnh thầy, cô lên bục giảng bài nhưng thực chất là đọc cho học viên chép, ít lượng thông tin, chất lượng dạy và học không cao.

(*) Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh